



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก๊อตช้าง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล
จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลก๊อตช้าง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก๊อตช้าง นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก๊ซเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๙๔ จึงมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๓-๐๑-๓๘๑๐-๐๐๑ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๐๐๑	ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ อยู่นาน	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลก๊อตช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้น ได้ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงจากใบสมัครผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก และเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ยื่นและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

อนึ่ง การกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลก๊อตช้างกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายตัสมกร ศรีดวงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก๊อตช้าง